



**คุณสมบัติเด่น**

- ไวลด์จะเติมแถบความคืบหน้าและแปลงสัญลักษณ์สุนัขให้กลายเป็นไวลด์สุนัข
- เรียกใช้ฟรีสปิน 10 ครั้ง ด้วยสแคตเตอร์ 3 สัญลักษณ์ที่จะเก็บความคืบหน้าของคุณไว้เพื่อโอกาสชนะที่มากขึ้น
- ชื่อคุณสมบัติจะนำคุณไปสู่ฟรีสปินโดยตรง

## Red Tiger ขอเสนอ: เพชรกับเหล่าสุนัข

ปลดปล่อยประกายไปกับเกมเพชรกับเหล่าสุนัขที่มีลูกสุนัขแสนน่ารัก 4 ตัวคอยนำทาง!

ไวลด์เพชรจะปรากฏขึ้นบนวงล้อที่ 2, 3, 4 และ 5 ซึ่งจะเติมเต็มแถบความคืบหน้า 3 ชั้นเหนือวงล้อที่พวกมันปรากฏขึ้น และแปลงสัญลักษณ์สุนัขให้กลายเป็นสัญลักษณ์ไวลด์สุนัข หากไม่มีการชนะเกิดขึ้น ฟรีสปินจะถูกเรียกใช้งาน โดยจะคงสัญลักษณ์ไวลด์สุนัขไว้และเพิ่มตัวคูณเมื่อไวลด์เพชรปรากฏขึ้นต่ำกว่าแถบเติม การได้รับสแคตเตอร์ฟรีสปิน 3 สัญลักษณ์บนวงล้อที่ 1, 3 และ 5 จะเรียกใช้ฟรีสปิน 10 ครั้ง โดยจะเก็บความคืบหน้าของคุณไว้เพื่อโอกาสชนะที่มากขึ้น

เพชรกับเหล่าสุนัขรับประกันการผจญภัยสุดตื่นเต้นทุกครั้งที่คุณหมุน!

**ข้อมูลทั่วไป**

วงล้อ x แถว	5 x 3
เพย์ไลน์	20
เงินรางวัลสูงสุด	10,000x
ความผันผวน	5/5 (สูง)
ความถี่ในการชนะ	5/5 (สูง)
เงินเดิมพันขั้นต่ำ	€/£/\$ 0.10
เงินเดิมพันสูงสุด	€/£/\$ 40
คุณสมบัติ	5 (คุณสมบัติความคืบหน้า, ไวลด์เพชร, ไวลด์สุนัข, ฟรีสปิน, ชื่อคุณสมบัติ)
ตัวเลือก RTP แบบไม่มีแจ็กพอต	90.76%, 92.76%, 94.70%, 95.74%, 95.75%
ตัวเลือก RTP แบบมีแจ็กพอต	90.09%, 90.75%, 92.74%, 94.71%



## คุณสมบัติในเกม



ไวลด์เพชรสามารถแทนสัญลักษณ์ที่จ่ายเงินได้ทุกตัว และถือเป็นสัญลักษณ์ที่สร้างกลุ่มสัญลักษณ์การจ่ายเงินสูงที่สุดได้ในหนึ่งวันไลน์ พวกมันจะปรากฏบนวงล้อที่ 2, 3, 4 และ 5



ไวลด์สุนัขสามารถแทนสัญลักษณ์ที่จ่ายเงินได้ทุกตัว และถือเป็นสัญลักษณ์ที่สร้างกลุ่มสัญลักษณ์การจ่ายเงินสูงที่ยาวที่สุดได้ในหนึ่งวันไลน์ พวกมันจะปรากฏบนวงล้อที่ 2, 3, 4 และ 5



แถบความคืบหน้า 3 ชั้นจะวางอยู่เหนือวงล้อที่ 2, 3, 4 และ 5 ซึ่งแสดงถึงสัญลักษณ์สุนัข 4 ตัวในเกม โดยเรียงจากการจ่ายเงินสูงสุดไปยังการจ่ายต่ำสุด จากซ้ายไปขวา การได้รับไวลด์เพชรจะเติมแถบความคืบหน้าเหนือวงล้อที่สัญลักษณ์นั้นตกลงมา 1 ชั้น เมื่อเติมแถบความคืบหน้าจนเต็ม สัญลักษณ์สุนัขของแถบความคืบหน้านั้นจะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ไวลด์บนวงล้อที่ 2, 3, 4 และ 5 แถบความคืบหน้าที่เต็มจะรีเซ็ตในการหมุนครั้งถัดไป หลังจากเติมแถบความคืบหน้าจนเต็มแล้ว หากไม่มีไวลด์สุนัขมีส่วนร่วมในการชนะ รีสปินจะถูกเรียกใช้ ไวลด์สุนัขและไวลด์เพชรทั้งหมดจะถูกเก็บไว้สำหรับรีสปิน ในระหว่างรีสปิน หากได้รับไวลด์สุนัขเพิ่ม พวกมันจะถูกเก็บไว้เช่นกัน รีสปินจะดำเนินต่อไปจนกว่าไวลด์สุนัขตัวใดตัวหนึ่งจะมีส่วนร่วมในการชนะ



ไวลด์เพชรสามารถปรากฏขึ้นได้ระหว่างรีสปิน หากมีแถบความคืบหน้าเติมอีกแถบในระหว่างรีสปิน สัญลักษณ์สุนัขของแถบนั้นจะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ไวลด์ด้วยเช่นกัน หากได้รับไวลด์เพชรบนวงล้อที่แถบความคืบหน้าเติมแล้ว ตัวคุณของไวลด์สุนัขของแถบนั้นจะเพิ่มขึ้น 1 ตัว คุณจะใช้กับการชนะทั้งหมดที่สัญลักษณ์ไวลด์มีส่วนร่วม หากมีสัญลักษณ์ไวลด์มากกว่าหนึ่งตัวที่มีตัวคุณเข้าร่วมในวันไลน์ ตัวคุณของสัญลักษณ์เหล่านั้นจะถูกคูณ



การได้รับสัญลักษณ์ฟรีสปิน 3 สัญลักษณ์บนวงล้อที่ 1, 3 และ 5 จะเรียกใช้ฟรีสปิน 10 ครั้ง สแคตเตอร์ฟรีสปินไม่สามารถปรากฏขึ้นได้ในระหว่างฟรีสปิน ความคืบหน้าของสัญลักษณ์สุนัขจะถูกโอนไปยังฟรีสปิน การเติมเต็มแถบความคืบหน้าในฟรีสปินจะทำให้สัญลักษณ์สุนัขของแถบนั้นเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ไวลด์บนวงล้อที่ 2, 3, 4 และ 5 สำหรับฟรีสปินที่เหลือ แถบความคืบหน้าที่เติมเต็มจะรีเซ็ตเมื่อสิ้นสุดรอบโบนัสเท่านั้น ในระหว่างฟรีสปิน การได้รับไวลด์เพชรบนวงล้อที่แถบความคืบหน้าถูกเติมเต็มแล้ว จะทำให้ตัวคุณของไวลด์สุนัขของแถบนั้นเพิ่มขึ้น 1 ตลอดระยะเวลาของรอบโบนัส



- ฟรีสปินเลเวล 1:** รับประกันว่าจะได้รับสแคตเตอร์ฟรีสปิน 3 ครั้ง และเข้าสู่รอบโบนัสพร้อมแถบความคืบหน้าทั้งหมดของไวลด์สุนัข โดยเริ่มตั้งแต่การเติม 1 ชั้น การซื้อคุณสมบัตินี้ราคาเท่ากับ 40x ของเงินเดิมพัน หลังจากจบเกม คุณจะกลับสู่สถานะความคืบหน้าปัจจุบันของคุณ
- ฟรีสปินเลเวล 2:** รับประกันว่าจะได้รับสแคตเตอร์ฟรีสปิน 3 ครั้ง และเข้าสู่รอบโบนัสพร้อมแถบความคืบหน้าทั้งหมดของไวลด์สุนัข โดยเริ่มตั้งแต่การเติม 2 ชั้น การซื้อคุณสมบัตินี้ราคาเท่ากับ 150x ของเงินเดิมพัน หลังจากจบเกม คุณจะกลับสู่สถานะความคืบหน้าปัจจุบันของคุณ

### ไวลด์เพชร

### ไวลด์สุนัข

### คุณสมบัติความคืบหน้า

### ฟรีสปิน

### ซื้อคุณสมบัติ

## รหัสเกมและ RTP

### เดสก์ท็อป + มือถือ

รหัสเกม	คำอธิบาย	ประเภทเกม OSS	รหัส OSS	RTP
DiamondDoggies	ตัวเลือก RTP แบบไม่มีแจ็กพอด	diamonddoggies	diamonddoggies00	90.76%, 92.76%, 94.70%, 95.74%, 95.75%
DiamondDoggies	ตัวเลือก RTP แบบมีแจ็กพอด	diamonddoggies	diamonddoggies00	90.09%, 90.75%, 92.74%, 94.71%

เงินสมทบแจ็กพอด 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%

### เกี่ยวกับแจ็กพอดของ Red Tiger

เช่นเดียวกับเกมสล็อตของ Red Tiger ทั้งหมด เกมเพชรกับเหล่านั้ขจะเล่นแบบมีหรือไม่มีแจ็กพอดของ Red Tiger ก็ได้ หากใช้เวอร์ชันแจ็กพอดของเกมหลัก จะต้องจับคู่กับการสมทบแจ็กพอดเพื่อให้ได้ RTP โดยรวมสุดท้ายของเกม ตัวอย่างเช่น การจับคู่กับเกมพื้นฐานแจ็กพอดที่ได้รับการรับรองที่ RTP 90.09% กับ การสมทบแจ็กพอด 1% ทำให้ RTP โดยรวมมีค่าเป็น 91.09% RTP ในส่วนของเงินสมทบแจ็กพอดจะเป็น 100%

ดาวน์โหลดแพ็กโปรโมชันตัวเต็ม: [ที่นี่](#)